



- ๒ -

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายจัดงานวันสงกรานต์ที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
หนองปลาสะวาย อำเภอบ้านไธสง จังหวัดลำพูน เวลาประมาณ ๑๖.๓๐ นาฬิกา นายฉัตรชัย
อุสุวรรณทิม ตัวแทน (หัวคะแนน) ของผู้คัดค้านขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองปลาสะวาย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน ใช้ตำแหน่งหน้าที่
เรียกกำนันผู้ใหญ่บ้านให้มาพบและให้สุรากลั่น ๑ ขวด โดยอ้างว่าเป็นของผู้คัดค้าน อันเป็นคุณแก่
ผู้คัดค้านเพื่อจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้าน เป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๕๗
และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งมีผลให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านไธสง
เขตเลือกตั้งที่ ๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้มีการสั่ง
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านไธสง เขตเลือกตั้งที่ ๒
ใหม่ แทนผู้คัดค้าน

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า คำร้องคัดค้านของนายสุรสิทธิ์ที่ยื่นต่อคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดลำพูน มีสาระสำคัญไม่ครบถ้วนตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.๒๕๕๐ กระบวนการสืบสวนสอบสวน
และการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องการคัดค้านการเลือกตั้งของผู้ร้องจึงไม่ชอบ ผู้ร้องไม่มีอำนาจยื่นคำร้อง

/ผู้คัดค้าน



- ๓ -

ผู้คัดค้านไปร่วมพิธีเปิดงานวันสงกรานต์ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวายจัดขึ้นที่ บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย และร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุแล้วจึงกลับบ้าน ผู้คัดค้าน ไม่เคยมอบหมายให้นายฉัตรชัยเป็นตัวแทนหรือหวัคะแนนเพื่อช่วยหาเสียงเลือกตั้งให้ผู้คัดค้าน หากนายฉัตรชัยแจกสุราให้แก่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของนายฉัตรชัย ผู้คัดค้าน มิได้เป็นผู้ก่อ สันับสนุน รู้เห็นเป็นใจหรือเกี่ยวข้องใด ๆ กับการกระทำของนายฉัตรชัย การเลือกตั้ง ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ขอให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค ๕ แผนกคดีเลือกตั้งไต่สวนและประชุมปรึกษาแล้ว ข้อเท็จจริง เบื้องต้นฟังได้ว่า วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดลำพูนประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๑ (ครบวาระวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๑) โดยประกาศผลการรวมคะแนน ในวันเดียวกับวันเลือกตั้ง และประกาศผลการเลือกตั้งในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ให้ผู้คัดค้าน เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอบ้านโฮ่ง เขตเลือกตั้งที่ ๒ ก่อนวันเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๑ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาสะวาย จัดงานวันสงกรานต์ขึ้นที่บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน มีผู้คัดค้านไปร่วมงานด้วย ในวันดังกล่าวนายฉัตรชัย อุสุวรรณทิม นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

/หนองปลาสะวาย



- ๔ -

หนองปลาสะวายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแจกสุราให้แก่กำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตำบล
หนองปลาสะวายคนละ ๑ ขวด รวม ๘ ขวด มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า การกระทำของนายฉัตรชัย
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นการใช้ตำแหน่งหน้าที่อันเป็นคุณแก่ผู้คัดค้าน และกระทำการเพื่อจงใจ
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ผู้คัดค้านหรือไม่ ผู้ร้องมีบันทึกคำพยานของนายบุญยง
หนักฟู นายเจริญ มะโนธรรม นายสวิง สิงห์วงศ์ นายถนอม มูลมาวัน นายประสิทธิ์ สิทธิเรือง
นางมาลี จินตุง และนายกอบลาภ วัลลิภากร ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่ตำบลหนองปลาสะวาย
บันทึกคำพยานของนายกำจร ท้าวอ้าย กำนันตำบลหนองปลาสะวาย ยืนยันสอดคล้องต้องกันว่า
นายฉัตรชัยมอบสุราให้แก่พยานทั้งแปดคนละ ๑ ขวด โดยแจ้งว่าสุราดังกล่าวเป็นของผู้คัดค้าน
แต่ก็ได้รับความเพียงว่าพยานทั้งหมดยืนยันการกระทำของนายฉัตรชัยเท่านั้น และไม่ปรากฏว่ามีบุคคลใด
รู้เห็นว่าผู้คัดค้านได้มอบสุราให้แก่นายฉัตรชัยเพื่อนำไปแจกจ่ายในงานเพื่อหาเสียงให้ผู้คัดค้าน
จริงหรือไม่ ส่วนนายสุรสิทธิ์ วงศ์การณ์ ผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นผู้สมัคร
รับเลือกตั้งเช่นเดียวกันกับผู้คัดค้านได้ไปร่วมในงานดังกล่าวด้วย ไม่ปรากฏว่านายสุรสิทธิ์พบเห็น
หรือรับทราบการกระทำของผู้คัดค้านอันเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการแจกสุราของนายฉัตรชัย
ในวันดังกล่าว ทั้งการแจกสุราของนายฉัตรชัยโดยอ้างว่าเป็นของผู้คัดค้านก็ได้กระทำต่อหน้า
ผู้คัดค้าน ประกอบกับไม่มีพยานหลักฐานใดที่แสดงให้เห็นว่าผู้คัดค้านกระทำการใด ๆ อันถือได้ว่า
เป็นการก่อ สนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำของนายฉัตรชัยหรือนายฉัตรชัย
มีความสัมพันธ์กับผู้คัดค้านหรือเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งของผู้คัดค้าน หรือมีพฤติการณ์อันเป็น

/ข้อบ่งชี้



- ๕ -

ข้อบ่งชี้ว่านายฉัตรชัยเป็นตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้คัดค้าน ซึ่งนอกจากการแจกสุราแล้วก็ไม่ปรากฏว่านายฉัตรชัยช่วยผู้คัดค้านหาเสียงที่อื่นใดหรือมีพฤติการณ์ที่ต่อแสดงว่านายฉัตรชัยเป็นทีมงานหาเสียงของผู้คัดค้าน อีกทั้งนายสุรสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเช่นเดียวกับผู้คัดค้านก็ไปร่วมงานในวันดังกล่าวด้วย หากการกระทำของนายฉัตรชัยเกี่ยวข้องกับผู้คัดค้านจริงตามคำร้องแล้ว นายสุรสิทธิ์ย่อมต้องทราบถึงการกระทำของผู้คัดค้าน กรณีจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะไปร่วมงานเพื่อแนะนำตัวให้ผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้มีโอกาสพบเห็นและรู้จักกับผู้สมัคร อันเป็นการสร้างความคุ้นเคยและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือการหาเสียงกับผู้มาร่วมงานนั่นเอง จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของนายฉัตรชัย หากไม่เช่นนั้นก็ต้องถือว่านายสุรสิทธิ์มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน ซึ่งไม่ชอบด้วยเหตุผลอันชอบธรรม ดังนี้ กรณีจึงยังไม่มีหลักฐานพอที่จะเชื่อได้ว่า นายฉัตรชัยเป็นตัวแทนหรือหัวคะแนนของผู้คัดค้านหรือผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำของนายฉัตรชัย จึงไม่มีเหตุอันควรที่จะให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนแทนผู้คัดค้านตามคำร้อง และไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในปัญหาข้ออื่นอีกเพราะไม่ทำให้ผลของคดีเปลี่ยนแปลงไป

จึงมีคำสั่งให้ยกคำร้อง.

นายวิเศษ นิ่มกุล

นายพิชัย นิลทองคำ

นายกำปนาท วงษ์นรา

ศิริพร/พิมพ์/ทาน